



ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประภทวิชากร ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชากรเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประภทวิชากร ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชากรเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ โดยรับสมัครในตำแหน่งนักวิชากรเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๕ สังกัดสำนักงานศาสนสมบัติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประภทวิชากร ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชากรเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประภทวิชากร ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชากรเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๕ สังกัดสำนักงานศาสนสมบัติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๒ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยพิจารณาเกณฑ์จากการวัดความรู้ในงานที่รับผิดชอบ สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กำหนด และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดยจะพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประภทวิชากร ระดับชำนาญการพิเศษ ตามลำดับคะแนนสูงสุด และจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบในโอกาสต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณรงค์ ทรงอารมณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

แนบท้ายประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑	นางสาวจุไรลักษณ์ จันทสีหราช	๖๔๐๓๐๑
๒	นางรุ่งระวี หงส์ชู	๖๔๐๓๐๒